

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19

ความรุนแรงในครอบครัวระหว่างที่กักตัว:

เรารู้ว่าการทำร้ายร่างกายและความรุนแรงมีเพิ่มสูงขึ้นในระหว่างการกักตัว

API Chaya เปิดขึ้นเพื่อให้บริการโดยเฉพาะ เรารู้ว่าหลายคนอยู่บ้านมากขึ้น และมีโอกาสเข้าถึงชุมชน และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ผ่านการทำงานและกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ ได้น้อยลง (การเดินทาง ยิม กิจกรรมสังคม ฯลฯ) เรารู้ว่าสุขภาพจิต ร่างกาย และจิตวิญญาณของเราได้รับผลกระทบและเชื่อมโยงกัน เรารู้ว่าชุมชนของผู้ขาดโอกาสกำลังสร้างเครือข่ายการดูแลและแหล่งข้อมูลมาอย่างยาวนาน และงานของเรายังคงสานต่อมรดกนั้นต่อไป

API CHAYA เปิดแล้ว

เราเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินงานจากระยะไกล เราพร้อมให้บริการทางสายด่วน (1-877-922-4292) และหมายเลขสำนักงาน (206-467-9976) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10:00 ถึง 16:00 น.

แหล่งข้อมูลนอกเวลาทำการ:

National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-7233

King County Sexual Assault Resource Center: 1-888-998-6423

National Human Trafficking Hotline: 1-888-373-7888

เราในฐานะชุมชนจะยังคงนำหลักการดูแลเป็นกลุ่มมาปฏิบัติใช้

เราหวังว่าแหล่งข้อมูลนี้จะช่วยสนับสนุนหลักปฏิบัตินี้ได้

การสนับสนุนธุรกิจในพื้นที่ชนบท/อินเทอร์เนชันแนล:

ความหวาดกลัวคนแปลกหน้าและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธุรกิจของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียคอยกีดกันไม่ให้ผู้คนสนับสนุนธุรกิจและร้านอาหารขนาดเล็กในพื้นที่ชนบท-อินเทอร์เนชันแนลของซีแอตเทิลมาหลายเดือนแล้ว

เจ้าของธุรกิจบางส่วนรายงานว่าธุรกิจถดถอยลงถึง 60% เจ้าของบางส่วนยังต้องมีการพูดคุยที่ยากลำบากในการเลิกจ้างพนักงานหรือปิดกิจการของตนเอง

การแสดงผลและสนับสนุนธุรกิจของ AAPI เป็นสิ่งที่เราทำได้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตราหน้าต่อต้านชาวเอเชีย ทั้งหมดนี้ทำได้พร้อมกับการรับประทานอาหารและใช้จ่ายที่ห้างร้านดี ๆ เหล่านี้

แหล่งข้อมูล APA Labor Alliance:

ในรัฐวอชิงตัน พนักงานราชการทุกคนจะยังคงได้รับค่าจ้างในช่วงเวลานี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่มีนโยบายจากส่วนกลางที่รับประกันการจ้างงานที่ได้รับค่าจ้างและประกันคุ้มครองสุขภาพที่เพียงพอสำหรับแรงงานทุกคน คนทำงานหลายคนจึงไม่สามารถอยู่บ้านตามแนวทางของ CDC ได้เมื่อตนเองป่วย

ตรวจสอบชุดคู่มือของ APALA ที่ครบถ้วนที่นี่ นอกจากนี้ โปรดดูแหล่งข้อมูลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของ AFL-CIO ด้วย

การสนับสนุนทางเศรษฐกิจสำหรับบุคคล: ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มในภาษา:

Chinese Information Service Center สามารถช่วยเหลือคุณกรอกแบบฟอร์มและใบสมัครที่จำเป็นเพื่อให้มีสิทธิรับการสนับสนุนโควิด-19 ได้ เยี่ยมชมหน้าเพจได้ที่ <https://cisc-seattle.org/covid19/> เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือติดต่อกับพนักงานที่จะช่วยเหลือคุณโดยตรง!